

# ดับบลิวซีจีไดมอนด์เตรียมจัดงานเชื่อมความสัมพันธ์ ลูกค้าที่ สปป.ลาว



ดับบลิวซีจีไดมอนด์เตรียมจัดงานเชื่อมความสัมพันธ์ลูกค้าที่ สปป.ลาว ขนแจกวहनเพชรและรางวัลอื่นรวมกว่า 3 ล้านแจกรักษากษานการตลาด

ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ (WCG DIAMOND) รุกกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์รักษากษานการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทุ่มงบประมาณกว่า 3 ล้านบาทจัดงานใหญ่ประจำปี 2561 ที่ สปป.ลาว เชิญ”เวียร์ สุกลวัฒน์ คณารศ” ร่วมกิจกรรมบันเทิงและแจกรางวัลเพื่อขอบคุณตัวแทนจำหน่ายและลูกค้า เผยตลาดเครื่องประดับใน สปป.ลาวเติบโตเพราะลูกค้ามั่นใจแบรนด์ไทย

นางศุภาภรณ์ ปรีชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย จิวเวลรี่แบรนด์ WCG DIAMOND เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อรักษากษานการตลาดและต่อยักษ์แบรนด์ให้อยู่ในความทรงจำของลูกค้า สำหรับต่างประเทศนั้นบริษัทเตรียมจัดกิจกรรมใหญ่เพื่อขอบคุณลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกับพันธมิตรในเวียงจันทน์จัดงานใหญ่ประจำปี ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมบันเทิงในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเชิญนักแสดงชื่อดังจากประเทศไทยอย่าง “เวียร์ สุกลวัฒน์ คณารศ” ร่วมงานปาร์ตี้กับลูกค้า นอกจากนี้แล้วยังจัดให้มีการแจกรางวัลต่าง ๆ มากมาย เช่น หวานเพชรและเครื่องประดับหลากหลายรายการ รวมมูลค่ารางวัลกว่า 3 ล้านบาท

สำหรับการจัดงานขอบคุณลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายที่สปป.ลาวในปี นี้ ถือว่าเป็นงานสำคัญอีกงานของ WCG DIAMOND เนื่องจากเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุนและลูกค้ามีกำลังซื้อสูง ที่สำคัญยังมีพฤติกรรมในการซื้อเครื่องประดับทั้งเพชรและทองซึ่งถือว่ามีความถี่และสม่ำเสมอ เนื่องจากสปป.ลาวเป็นวัฒนธรรมที่นิยมใช้เครื่องประดับในการแสดงสัญลักษณ์และฐานะทางสังคม ดังจะเห็นได้ว่าในตลาดค้าเพชรและทองย่านสำคัญที่สปป.ลาวจะคึกคักเพราะประชาชนนิยมซื้อจิวเวลรี่เป็นประจำทั้งในเวลาปกติและเทศกาลสำคัญ ๆ นอกจากนี้แล้วกลุ่มลูกค้ายังเชื่อมั่นในแบรนด์ไทยที่มีการออกแบบที่สวยงามหลากหลายสไตล์และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง

นางศุภาภรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่า WCG DIAMOND ได้เข้าไปทำตลาดในสปป.ลาวมาแล้วกว่า 6 ปี โดยร่วมกับร้านค้าสี่หอมมีสุข (SMJDIAMOND) ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเป็นอันดับต้น ๆ จากลูกค้าในสปป.ลาว และเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของ

WCG DIAMOND และพันธมิตรเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมขอบคุณและแจกรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยงานดังกล่าวต้องการให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด เพราะเป็นกิจกรรมสำคัญในรอบ 1 ปีที่ตัวแทนจำหน่าย ลูกค้า สื่อมวลชน รวมทั้งผู้บริหารจากประเทศไทยและสปป.ลาวได้มารวมตัวกันเพื่อแสดงผลงานให้เห็นถึงการเติบโตของแบรนด์ WCG DIAMOND ที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ส่วนการจัดกิจกรรมสำหรับลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนั้นจะมีขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2562 ที่สำนักงานใหญ่

สำหรับผู้สนใจจะให้แบรนด์ WCG DIAMOND ทำ OEM หรือต้องการซมสินค้า รวมทั้งศึกษาข้อมูลการลงทุนและต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ [www.wcgdiamond.com](http://www.wcgdiamond.com) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ “ดabby ลิว ซี จี ไดมอนด์” โทร.02-0684343, 087-6783579 และ 095-0528855 หรือติดตามข้อมูลการประมูลออนไลน์ได้ที่ เฟสบุ๊กแฟนเพจ ขายส่งเพชรแท้ WCG DIAMOND

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณมนัสวิน 081-438-7353 คุณปัญญา 087-055-2756 คุณอุบลรัตน์ 062-495-1489